

DÂN TỘC HỌC

Tạp chí chuyên ngành Dân tộc học
Năm thứ XXXXX
Số 3 (243) - 2024

Ra hai tháng một kỳ

TÒA SOẠN VÀ TRỊ SỰ
Tầng 10, nhà A, số 1 Liễu Giai, Ba Đình Hà Nội
Điện thoại: 84-024-62730420
E-mail: tapchidantochoc@gmail.com
Website: viendantochoc.vass.gov.vn

VIỆN DÂN TỘC HỌC - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

Tổng biên tập		MỤC LỤC	
PGS. TS. NGUYỄN THỊ THANH BÌNH			Trang
* * *	Nguyễn Văn Sửu	* Một số tiếp cận dân tộc học mới trong kỷ nguyên số	3
HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP	Nguyễn Thị Thanh Bình	* Phản ứng khác nhau trước thu hồi đất ở một số cộng đồng ven đô Hà Nội	17
PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ tịch)	Hoàng Thị Tố Quyên	* Nghề làm giấy của một số tộc người ở các tỉnh miền Bắc và những vấn đề đặt ra	30
TS. Hoàng Phương Mai (Thư ký)	Tạ Thị Tâm	* Quan hệ tộc người trong hoạt động buôn bán trâu bò của người Hmông khu vực biên giới Việt Nam - Lào tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An	42
GS.TS. Nguyễn Văn Chính	Trương Văn Cường	* Sinh kế nông nghiệp của một số tộc người khu vực biên giới Việt Nam - Lào tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An	56
TS. Nguyễn Thâm Thu Hà	Phạm Thị Cẩm Vân	* Thiên tai và phòng chống thiên tai của người Bru-Vân Kiều vùng biên giới tỉnh Quảng Bình	69
TS. Trần Minh Hằng	Lê Đức Hạnh	* Nghi thức tang ma của người Công giáo Trà Cổ, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh	80
TS. Bùi Thị Bích Lan	Trần Thị Mai Lan	* Một số chuyển biến trong bảo tồn văn hóa tộc người ở Việt Nam hiện nay	92
TS. Trần Thị Mai Lan	Vũ Đình Mười	* Một số vấn đề về tộc người trong nghiên cứu Dân tộc học/Nhân học	104
TS. Phạm Quang Linh			
PGS.TS. Nguyễn Văn Minh			
PGS.TS. Lâm Bá Nam			
TS. Lý Hành Sơn			
TS. Nguyễn Công Thảo			
TS. Trần Hồng Thu			
PGS.TS. Vương Xuân Tình			
TS. Phạm Thị Cẩm Vân			
* * *			
TÒA SOẠN VÀ TRỊ SỰ			
TS. Hoàng Phương Mai (Thư ký)			
ThS. Phạm Thị Thu Hà			
CN. Nguyễn Thu Trang			
Thiết kế bìa: ThS. Lục Mạnh Hùng			
Chuyển ngữ: TS. Vương Ngọc Thi			
Tài khoản: Viện Dân tộc học STK: 001.1.00.1715230 Sở giao dịch Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Số 11 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội			

ANTHROPOLOGY REVIEW

50th Year
N^o. 3 (243) - 2024

Bi-Monthly

HEADQUARTERS

N^o 1, Block A, Lieu Giai Street, Ba Dinh, Hanoi

Tel: 84-024-62730420

E-mail: tapchidantochoc@gmail.com

Website: viendantochoc.vass.gov.vn

INSTITUTE OF ANTHROPOLOGY – VIETNAM ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES

Editor-in-chief

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THITHANHBINH

*
* * *

EDITORIAL COMMITTEE

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Thanh Binh

(Chairman)

Dr. Hoang Phuong Mai (Sub-editor)

Prof.Dr. Nguyen Van Chinh

Dr. Nguyen Tham Thu Ha

Dr. Tran Minh Hang

Dr. Bui Thi Bich Lan

Dr. Tran Thi Mai Lan

Dr. Pham Quang Linh

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Van Minh

Assoc.Prof.Dr. Lam Ba Nam

Dr. Ly Hanh Son

Dr. Nguyen Cong Thao

Dr. Tran Hong Thu

Assoc.Prof.Dr. Vuong Xuan Tinh

Dr. Pham Thi Cam Van

*
* * *

EDITORIAL OFFICE AND ADMINISTRATION

Dr. Hoang Phuong Mai (Sub-editor)

MA. Pham Thi Thu Ha

BA. Nguyen Thu Trang

Cover designed: MA. Luc Manh Hung

Translation: Dr. Vuong Ngoc Thi

TABLE OF CONTENT

		Page
Nguyen Van Suu	* Some New Ethnographic Approaches in the Digital Age	3
Nguyen Thi Thanh Binh	* Different Reactions to Land Appropriation in Some Suburban Communities in Hanoi	17
Hoang Thi To Quyen	* Some Ethnic Groups' Paper-making Craft in Northern Provinces and the Rising Problems	30
Ta Thi Tam	* Ethnic Relations in Hmong People's Buffalo and Cow Trading Activities in the Vietnam - Laos Border Area in Ky Son District, Nghe An Province	42
Truong Van Cuong	* Some Ethnic Groups' Agricultural Livelihoods in the Vietnam - Laos Border Area in Ky Son District, Nghe An Province	56
Pham Thi Cam Van	* Natural Disasters and Natural Disaster Prevention of Bru-Van Kieu people in the Border Area of Quang Binh Province	69
Le Duc Hanh	* Funeral Rites of Tra Co Catholics in Mong Cai City, Quang Ninh Province	80
Tran Thi Mai Lan	* Some Changes in Preserving Ethnic Culture in Vietnam Nowadays	92
Vu Dinh Muoi	* Some Ethnic Issues in Doing Ethnology/Anthropology	104

TÓM TẮT TIẾNG VIỆT SỐ 3/2024

1. Nguyễn Văn Sửu: *Một số tiếp cận dân tộc học mới trong kỷ nguyên số*

Tóm tắt: Bài viết tổng hợp và phân tích những khái niệm, phương pháp và nguyên tắc nghiên cứu then chốt của một số tiếp cận dân tộc học mới ra đời ở kỷ nguyên số trong nhân học và các ngành khoa học xã hội và nhân văn trên thế giới như: “Dân tộc học ảo”, “Dân tộc học mạng”, “Dân tộc học số”, “Dân tộc học kết hợp”. Những thuật ngữ này được điều chỉnh một cách sáng tạo từ các tiếp cận dân tộc học truyền thống để thích nghi với các bối cảnh nghiên cứu mới, điều này không chỉ là bước đi tiên phong khám phá nhiều vấn đề mới gắn với Internet, công nghệ số và truyền thông xã hội, mà đã thực sự mở ra những cách phân tích mới trong nghiên cứu các không gian trực tiếp, không gian trực tuyến và các không gian kết hợp ở địa bàn nghiên cứu trong bối cảnh số.

Từ khóa: Dân tộc học truyền thống, Dân tộc học ảo, Dân tộc học mạng, Dân tộc học số, Dân tộc học kết hợp.

2. Nguyễn Thị Thanh Bình: *Phản ứng khác nhau trước thu hồi đất ở một số cộng đồng ven đô Hà Nội*

Tóm tắt: Đất đai là nguồn lực quan trọng trong phát triển đô thị. Ở nước ta, những năm gần đây, chính sách thu hồi đất để đẩy mạnh công nghiệp hóa và đô thị hóa đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân đô thị và cư dân các khu vực nông thôn xung quanh. Về cơ bản, đồng bào người dân đồng thuận và tuân thủ chính sách đất đai của Nhà nước, song thực tế cũng đã ghi nhận một số phản ứng khác nhau của người dân trong quá trình thu hồi, đền bù và hỗ trợ đất đai. Bài viết này, trên cơ sở tổng hợp các công trình sẵn có và dựa trên kết quả nghiên cứu thực địa tại hai cộng đồng làng ven đô Hà Nội trong 10 năm trở lại đây, sẽ làm rõ sự đa dạng của các hình thức phản ứng, qua đó tìm hiểu quan điểm, tâm tư, nguyện vọng của người dân đối với đất đai và chính sách thu hồi đất hiện hành.

Từ khóa: Chính sách đất đai, thu hồi đất, đô thị hóa, làng ven đô, Hà Nội.

3. Hoàng Thị Tô Quyên: *Nghề làm giấy của một số tộc người ở các tỉnh miền Bắc và những vấn đề đặt ra*

Tóm tắt: Có khá nhiều làng nghề làm giấy của người Việt (Kinh) và một số tộc người thiểu số ở miền Bắc nước ta, từ đồng bằng Bắc Bộ đến khu vực Đông Bắc và Tây Bắc. Nghề làm giấy của các tộc người ra đời, tồn tại và phát triển dựa trên một số yếu tố lịch sử, xã hội nhất định và đến lượt nó, nghề giấy lại có những ảnh hưởng, tác động tới nhiều vấn đề khác của các tộc người, cả trong quá khứ và hiện tại. Bài viết tập trung trình bày cơ sở hình thành, tồn tại của nghề làm giấy ở các tộc người Việt, Dao, Nùng khu vực miền

Bắc nước ta và những vấn đề, thách thức mà các làng nghề làm giấy ở các tộc người đang phải đối mặt.

Từ khóa: Nghề làm giấy, làng nghề, người Việt, người Dao, người Nùng, miền Bắc.

4. Tạ Thị Tâm: Quan hệ tộc người trong hoạt động buôn bán trâu bò của người Hmông khu vực biên giới Việt Nam - Lào tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An

Tóm tắt: Dưới tác động của các điều kiện địa lý, lịch sử phân bố tộc người, kinh tế - xã hội và toàn cầu hóa, quan hệ tộc người trong hoạt động buôn bán trâu bò của người Hmông ở nước ta đã và đang diễn ra mạnh mẽ không chỉ với đồng tộc hay khác tộc người tại địa phương và trong nước mà còn với một số tộc người ở các quốc gia láng giềng. Trên cơ sở tư liệu nghiên cứu thực địa, bài viết xem xét quan hệ tộc người của người Hmông ở biên giới Việt Nam - Lào huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An thông qua hoạt động buôn bán trâu bò trong vùng, liên vùng và xuyên quốc gia. Các mối quan hệ tộc người đó vừa phản ánh sự năng động của người Hmông trong hoạt động sinh kế, vừa ảnh hưởng tới đời sống kinh tế của người dân và an ninh ở vùng biên giới.

Từ khóa: Quan hệ tộc người, buôn bán trâu bò, người Hmông, biên giới Việt Nam - Lào, tỉnh Nghệ An.

5. Trương Văn Cường: Sinh kế nông nghiệp của một số tộc người khu vực biên giới Việt Nam - Lào tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An

Tóm tắt: Biên giới Việt Nam - Lào là địa bàn cư trú của nhiều tộc người thiểu số. Đây là khu vực có địa hình phức tạp, giao thông không thuận lợi, khí hậu thời tiết khắc nghiệt nên mật độ dân cư khá thưa thớt, đời sống kinh tế - xã hội của các tộc người còn rất khó khăn. Trước đây, nhiều bộ phận dân cư nơi đây sống du canh du cư, sinh kế phụ thuộc chủ yếu vào điều kiện tự nhiên. Trong những năm gần đây, chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước đã giúp đời sống sinh kế của người dân có những chuyển biến tích cực, đặc biệt chính sách đất đai đã làm thay đổi căn bản phương thức sản xuất nông nghiệp từ cung tự cấp sang nông nghiệp hàng hóa với những tiến bộ về cả hình thức, mức độ và quy mô. Bài viết này, trên cơ sở nghiên cứu thực địa tại một số tộc người (Kơ Mú, Hmông và Thái) khu vực biên giới Việt Nam - Lào ở huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, tìm hiểu thực trạng, xu hướng và những vấn đề đặt ra trong hoạt động sinh kế nông nghiệp của các tộc người trong bối cảnh hiện nay.

Từ khóa: Sinh kế nông nghiệp, tộc người thiểu số, biên giới Việt Nam - Lào, tỉnh Nghệ An.

6. Phạm Thị Cẩm Vân: Thiên tai và phòng chống thiên tai của người Bru-Vân Kiều vùng biên giới tỉnh Quảng Bình

Tóm tắt: Bài viết tập trung phân tích tác động của lũ lụt, hạn hán, bão và áp thấp nhiệt đới đến đời sống của người Bru-Vân Kiều ở xã biên giới Kim Thủy, huyện Lệ Thủy,

tỉnh Quảng Bình và những biện pháp phòng chống thiên tai của họ. Kết quả nghiên cứu cho thấy dưới sự hướng dẫn của chính quyền địa phương, người Bru-Vân Kiều đã lựa chọn một số giải pháp để phòng chống thiên tai như: trồng cây chịu hạn, thay đổi lịch mùa vụ để tránh lũ và tạo hàng rào xanh góp phần giảm tác động của bão, áp thấp nhiệt đới. Tuy nhiên, tình trạng tỷ lệ nghèo cao, thiếu đất sản xuất, cơ sở hạ tầng chưa phát triển và yếu tố tâm lý tộc người là những nhân tố khiến quá trình phòng chống thiên tai của người Bru - Vân Kiều nơi đây chưa thực sự bền vững.

Từ khóa: Người Bru-Vân Kiều, thiên tai, vùng biên giới, Quảng Bình.

7. Lê Đức Hạnh: Nghi thức tang ma của người Công giáo Trà Cổ, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

Tóm tắt: Mỗi cộng đồng tộc người, cộng đồng tôn giáo có quan niệm khác biệt về sự sống, cái chết và các nghi thức tang ma luôn có ý nghĩa, vị trí quan trọng trong các nghi lễ của chu kỳ vòng đời. Bài viết trình bày nghi lễ tang ma mang đậm yếu tố tôn giáo, gắn với các nghi thức phụng vụ được quy định bởi giáo luật Công giáo qua trường hợp cụ thể tại xứ đạo Trà Cổ, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Nghi lễ tang ma của người Công giáo không quá đau buồn, khóc than như ở người không Công giáo. Thay vào đó là các lời kinh cầu nguyện, mong cho linh hồn người quá cố sớm được hưởng dung nhan Chúa. Lễ tang ma của người Công giáo được thực hiện với các nghi thức an táng và thánh lễ an táng, có sự tham gia của cộng đoàn Công giáo khi canh thức, cầu nguyện trong và sau đám tang.

Từ khóa: Công giáo, tang ma, giáo xứ Trà Cổ.

8. Trần Thị Mai Lan: Một số chuyển biến trong bảo tồn văn hóa tộc người ở Việt Nam hiện nay

Tóm tắt: Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các tộc người là mối quan tâm hàng đầu của các cơ quan quản lý văn hóa từ Trung ương đến địa phương. Công tác đó ở những khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa càng được chú trọng vì nguy cơ mai một văn hóa truyền thống của các tộc người nơi đây. Ở Việt Nam, việc bảo tồn văn hóa tộc người đã được quan tâm từ rất sớm, nhưng đến đầu những năm 90 của thế kỷ XX, khi đất nước bước vào công cuộc Đổi mới, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chính sách liên quan đến bảo tồn văn hóa trong tình hình mới. Từ đó, công tác bảo tồn văn hóa đã có những chuyển biến, gắn với phát huy các giá trị văn hóa trong đời sống hiện tại. Bài viết nhìn lại công tác bảo tồn văn hóa các tộc người: những hạn chế, sai lầm trước kia và thực tiễn cùng những thách thức trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tộc người hiện nay.

Từ khóa: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, văn hóa tộc người.

9. Vũ Đình Mươi: Một số vấn đề về tộc người trong nghiên cứu Dân tộc học/Nhân học

Tóm tắt: Nghiên cứu về tộc người có vai trò quan trọng trong tìm hiểu, nghiên cứu so sánh, khái quát và tìm ra những quy luật chung của các nền văn hóa, từ đó hình thành các khái niệm, quan điểm và lý thuyết nghiên cứu trong Dân tộc học/Nhân học. Mặc dù đã có nhiều quan điểm khác nhau về vấn đề tộc người song cho đến nay vẫn chưa có sự thống nhất về khái niệm và nội hàm của nó, nhất là trong bối cảnh ngày càng gia tăng mức độ tương tác văn hóa giữa các nhóm người và quá trình tiếp biến văn hóa. Ở Việt Nam, nghiên cứu về tộc người luôn có vị trí quan trọng đặc biệt. Các nghiên cứu nổi bật nhất trong ngành phần lớn là về các tộc người cụ thể. Trong bối cảnh hội nhập hiện nay, khái niệm tộc người cần có những cách nhìn mới phù hợp với thực tiễn. Bài viết này mong muốn góp một phần nhỏ vào việc thảo luận về khái niệm, quan điểm, lý thuyết liên quan đến tộc người của các học giả trên thế giới và ở Việt Nam.

Từ khóa: Tộc người, khái niệm, Dân tộc học/Nhân học.

ABSTRACT No. 3/2024

1. Nguyen Van Suu: *Some New Ethnographic Approaches in the Digital Age*

Abstract: *This paper synthesizes and analyzes the key concepts, methods, and research principles of some new ethnographic approaches in anthropology, social sciences, and humanities in the digital age, including virtual ethnography, netnography, digital ethnography, and hybrid ethnography. These terms are creatively adapted from traditional ethnographic approaches to suit the new research contexts, which is not only a pioneering step in exploring various new issues related to the Internet, digital technologies, and social media but has indeed opened up new ways for analyzing the offline space, online space, and hybrid spaces in the research site in the digital context.*

Keywords: *Traditional ethnography, Virtual ethnography, Netnography, Digital ethnography, Hybrid ethnography.*

2. Nguyen Thi Thanh Binh: *Different Reactions to Land Appropriation in Some Suburban Communities in Hanoi*

Abstract: *Land is an essential resource in urban development. In recent years in our country, land appropriation policies aimed at promoting industrialization and urbanization have contributed to socio-economic development, enhancing the quality of life for urban residents and inhabitants of surrounding rural areas. The majority of people agree with and adhere to the State's land policy. However, differing reactions to the land acquisition process, compensation, and support have been noted among some individuals. This article, based on a synthesis of available literature and the results of field research in two peri-urban village communities in Hanoi over the past decade, will elucidate the diversity of responses, shedding light on the perspectives, thoughts, and aspirations of people regarding land and current land appropriation policies.*

Keywords: *Land policy, land appropriation, urbanisation, peri-urban villages, Hanoi.*

3. Hoang Thi To Quyen: *Some Ethnic Groups' Paper-making Craft in Northern Provinces and the Rising Problems*

Abstract: *There are quite a few paper-making craft villages of the Viet (Kinh) and some other ethnic minorities in the Northern region of our country, from the Northern Delta to the Northeast and Northwest regions. The paper-making craft of ethnic groups was born, has existed, and developed based on specific historical and social factors. In turn, the paper-making craft has influenced and impacted several ethnic issues, both past and present. This article focuses on presenting the basis for the formation and existence of the Viet, Dao, and Nung ethnic groups' paper-making craft in the Northern region of our country and the problems and challenges that these ethnic craft villages are facing.*

Keywords: Paper-making, craft village, Viet, Dao, Nung, Northern region.

4. Ta Thi Tam: Ethnic Relations in Hmong People's Buffalo and Cow Trading Activities in the Vietnam - Laos Border Area in Ky Son District, Nghe An Province

Abstract: Under the influence of geographical and socio-economic conditions, globalization, and the history of ethnic distribution, Hmong people's ethnic relations in buffalo and cow trading activities have firmly taken place not only inter-ethnically and intra-ethnically, both locally and nationally, but also with some ethnic groups in neighboring countries. Based on field data, the article examines the ethnic relations of the Hmong people at the Vietnam-Laos border, Ky Son district, Nghe An province, through intra-regional, inter-regional, and transnational buffalo and cow trading activities. These ethnic relationships reflect the Hmong's dynamism in livelihood activities and affect the people's economic life and security in the border areas.

Keywords: Ethnic relations, buffalo and cow trade, Hmong people, Vietnam - Laos border, Nghe An province.

5. Truong Van Cuong: Some Ethnic Groups' Agricultural Livelihoods in the Vietnam - Laos Border Area in Ky Son District, Nghe An Province

Abstract: The Vietnam-Laos border is home to many ethnic minorities. This area has complex terrain, unfavorable transportation, and harsh weather. Therefore, the population density is relatively sparse, and the socio-economic life of ethnic groups remains challenging. Previously, many groups here lived nomadic lives, with their livelihoods depending mainly on natural conditions. In recent years, the State's socio-economic development policy has positively changed people's livelihoods. Notably, land policy has transformed subsistence agricultural production into commodity agriculture with advanced changes in form, level, and scale. This article, based on field research among some ethnic groups (Khmu, Hmong, and Thai) in the Vietnam-Laos border area in Ky Son district, Nghe An province, explores the current situation, trends, challenges, and issues in ethnic groups' agricultural livelihood activities in the current context.

Keywords: Agricultural livelihoods, ethnic minorities, Vietnam - Laos border, Nghe An province.

6. Pham Thi Cam Van: Natural Disasters and Natural Disaster Prevention of Bru-Van Kieu people in the Border Area of Quang Binh Province

Abstract: The article focuses on analyzing the impacts of floods, droughts, storms, and tropical depressions on the lives of the Bru-Van Kieu people in Kim Thuy border commune, Le Thuy district, Quang Binh province, and the natural disaster prevention measures they have taken. Research results show that under the guidance of local authorities, the Bru-Van Kieu people have chosen some solutions to prevent natural disasters, such as planting drought-resistant trees, changing the crop calendar to avoid

floods, and creating green fences to reduce the impact of storms and tropical depressions. However, the high poverty rate, lack of productive land, underdeveloped infrastructure, and ethnic psychology are factors that make the process of natural disaster prevention for the Bru-Van Kieu people here unsustainable.

Keywords: Bru-Van Kieu people, natural disasters, border areas, Quang Binh.

7. Le Duc Hanh: Funeral Rites of Tra Co Catholics in Mong Cai City, Quang Ninh Province

Abstract: Each ethnic and religious community has a different concept of life and death, and funeral rituals always hold meaning and an essential position in the life cycle. This article presents funeral rituals with strong religious elements associated with liturgical rites prescribed by Catholic canon law through a specific case in Tra Co parish, Mong Cai city, Quang Ninh province. The funeral rites of Catholics are not as somber and wailing as those of non-Catholics. Instead, there are prayers, hoping that the soul of the deceased will soon see the face of God. Catholic funerals are performed with funeral rites and a funeral mass, with the participation of the Catholic community during vigils and prayers both during and after the funeral.

Keywords: Catholicism, funeral, Tra Co parish.

8. Tran Thi Mai Lan: Some Changes in Preserving Ethnic Culture in Vietnam Nowadays

Abstract: Preserving and promoting the traditional cultural values of ethnic groups is the top concern of cultural management agencies from central to local levels. In border and remote areas, this work is increasingly emphasized due to the risk of eroding traditional cultures. In Vietnam, the preservation of ethnic culture has been a concern since early times. However, by the early 1990s, when our country entered the Renovation process, the Party and State issued many policies related to cultural preservation in the new situation. Since then, the work of cultural preservation has changed, becoming associated with promoting cultural values in current life. This article looks back at the work of preserving ethnic cultures: past limitations and mistakes, and the current practices and challenges in preserving and promoting traditional ethnic cultural values.

Keywords: Preservation, promoting traditional cultural values, ethnic culture.

9. Vu Dinh Muoi: Some Ethnic Issues in Doing Ethnology/Anthropology

Abstract: Ethnic studies play an essential role in understanding, comparing, generalizing, and finding general rules of cultures, thereby forming concepts, perspectives, and theories in Ethnology/Anthropology. Although there have been various views on the issue of ethnicity, there is still no consensus on its concept and connotation, especially in the context of increasing levels of cultural interaction between ethnic groups

and acculturation. In Vietnam, ethnic studies have always occupied an important position. The most prominent studies in the field are mainly about specific ethnic groups. In the current context of integration, the concept of ethnicity needs new perspectives that are consistent with reality. This article hopes to contribute a small part to the discussion of concepts, perspectives, and theories related to ethnicity by scholars worldwide and in Vietnam.

Keywords: *Ethnicity, concept, Ethnology/Anthropology.*